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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• คาด GDP กัมพูชาปีนีพุ่้งแตะ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร ์

• ตลาดจิง้หรีดกัมพูชายังคงเติบโตในระดับต ่า แม้ตลาดจะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร ์

• สปป.ลาว แสดงวิสัยทัศนบ์นเวทสีหประชาชาติ ในฐานะประธานอาเซียน  

• สถิติการลาออกจากโรงเรียนของเด็กในแขวงบ่อแก้วมีแนวโน้มสูงขึน้อย่างน่าตกใจ  

• ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าคงทีแ่ละยอดขายรถยนตใ์ช้น ้ามันในตลาดรถยนตช์ะลอตัว 

• ความต้องการกาแฟทีป่ลูกในท้องถ่ินของเมียนมาเพิ่มขึน้ทัง้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

• 'วินฟาสต'์ เตรียมตั้งโรงงานผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในอินเดีย 

• ‘IMF’ ชีแ้นวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม ขยายตัวสูง 

• ภาคเอกชน ขอ ธปท.ดูอัตราดอกเบีย้ ชีไ้ทยสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน 
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 คาด GDP กัมพูชาปีนีพุ้่ง 
แตะ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร ์
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คาด GDP กัมพูชาปีนี ้อาจเพิ่มขึน้ไปแตะมูลค่ารวม 3.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์ รายงานโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน 
(MEF) นอกจากนี ้คาดว่า GDP ต่อหัวจะเพิ่มขึน้เป็น 2 ,071 
ดอลลาร ์ภายในปี 2024 เทียบกับมูลค่า 1,917 ดอลลาร ์ในปี 
2023 ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตที่
ร ้อยละ 6.6 ในปีนี ้ อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณว่์าเศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวอยู่ที่
รอ้ยละ 6.1 ในปีนี ้อันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิ
รัฐศาสตรโ์ลกและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายวงกวา้ง 
ด้าน Phan Phalla รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว
เสรมิว่า ภาคอตุสาหกรรมที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มในระบบเศรษฐกิจ
ก าลังเติบโตได้ดี รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึน้ 
ขณะที่การเพิ่มขึน้ของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ในกัมพูชาเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน น ามาโดยนกัลงทุนจากประเทศ
จีน 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443985 
/cambodias-gdp-likely-to-touch-35b-this-year-ministry-

says/
 

 ตลาดจิง้หรีดกัมพูชายังคงเติบโตในระดับต า่ 
แม้ตลาดจะมมีูลคา่หลายล้านดอลลาร ์
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Lundy Chou ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ บริษัท Agri House Co., 
Ltd. กล่าวว่า ปัจจุบนัผูค้นในกัมพูชา รวมถึงภาคการลงทุน ยงั
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปจิง้หรีด 
โดยเดิมทีจิง้หรีดมักถูกบริโภคในหมู่ผูค้นกัมพูชามาโดยตลอด 
ซึ่งจริงๆ แลว้แมลงชนิดนีถื้อเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจที่สามารถน ามา
แปรรูปเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มได ้เนื่องจากอดุมไปดว้ยสารอาหารที่
ส  าคัญอย่างโปรตีน โดยบริษัทคาดว่าอุตสาหกรรมจิง้หรีดใน
ปัจจุบนัมีมลูค่าหลายลา้นดอลลาร ์นบัตัง้แต่ตน้น า้จนถึงปลาย

น า้ ดา้น Nhourk Pearum เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งจิง้หรีด มองเห็น
ถึงความทา้ทายหลกัของอุตสาหกรรมจิง้หรีด โดยเฉพาะดา้น
ราคาภายในประเทศ รวมถึงกฎเกณฑก์ารผลิตและการแปรรูป
ในตลาดโลกที่ค่อนขา้งเขม้งวด ส าหรบัสถานการณใ์นตลาดโลก
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องส าหรบัผงครกิเก็ต (จิง้หรีด) ซึ่งถือเป็น
โปรตีนทางเลือกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
ขยายตัวกว่ารอ้ยละ 30 ต่อปี ในอีกห้าปีข้างหน้า เนื่องจาก
ความตอ้งการในตลาดโลกขยายตวัต่อเนื่อง 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501443951 
/kingdoms-multi-million-dollar-market-for-crickets-lies-

low/ 
 

สปป.ลาว แสดงวิสัยทัศนบ์นเวทสีหประชาชาติ 
ในฐานะประธานอาเซียน
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เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวร สปป.ลาว ในฐานะประธาน
อา เ ซี ยนประจ าสหประชาชาติ  ไ ด้ก ล่ า ว ในที่ ป ร ะชุม
สหประชาชาติ โดยเน้นย า้ให้ตระหนักถึงบทบาทส าคัญของ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในการจัดการกับความทา้ทาย
ระดับโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่งเสริม
การเจรจาระหว่างประเทศ ในฐานะภูมิภาคอาเซียนยึดมั่นใน
หลกัการพหุภาคี อาเซียนเนน้ย า้ถึงความจ าเป็นในการประชุม
สมัชชาใหญ่ที่ได้รับการฟ้ืนฟู ซึ่งสะท้อนถึงภูมิทัศน์ทางภูมิ
รฐัศาสตรท์ี่เปลี่ยนแปลงไป และรบัประกันว่าเสียงของทุกชาติ
จะถกูรบัฟัง 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews 
/freecontent_38_Asean_y24.php

 

สถิติการลาออกจากโรงเรียนของเด็กในแขวง
บ่อแก้วมีแนวโน้มสูงขึน้อย่างน่าตกใจ 

 

Laos News I 20 กมุภาพนัธ ์2567 
มีเด็กมากกว่า 5,000 คนในแขวงบ่อแกว้ ลาออกจากโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในช่วงปีการศกึษา 2566-2567 ตามรายงานของกรมการ

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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ศึกษาและการกีฬาประจ าแขวงบ่อแก้ว โดยระบุว่าอัตราการ
ลาออกจากโรงเรียนกลางคันที่น่าตกใจนี ้เกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ รวมถึงระยะห่างของโรงเรียนจากบา้นเด็ก การไม่มี
หอพกันกัเรียน ปัญหาทางการเงินที่หลายครอบครวัตอ้งเผชิญ 
สง่ผลใหเ้ด็กๆ ตอ้งหางานท า และความเชื่อที่ว่าการศกึษาต่อไม่
มีคณุค่า ซึ่งไดข้ดัขวางไม่ใหเ้ด็กจ านวนมากกา้วเขา้สู่การศึกษา
ในระดบัอดุมศกึษา ทัง้นี ้จากขอ้มลูของกระทรวงศกึษาของลาว
ระบุว่า ในปี 2566 มีเด็ก 2,772 คน ยุติการศึกษาก่อนก าหนด
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 
2567 มีเด็กที่ตอ้งลาออกจากโรงเรียนกลางคันอีก 3 ,009 คน 
รวมเป็นเด็ก 5,781 คน นอกจากนี ้การขาดแคลนครูก็เพิ่มขึน้
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเขตเมืองและชนบทของประเทศ 
ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาจ านวนมากเรียกร้องให้รัฐบาล
ด าเนินการเพื่อรบัมือความทา้ทายเหลา่นี ้ 

ที่มา : https://laotiantimes.com/2024/02/20/bokeo-
province-sheds-lights-on-student-drop-out-trend/ 

 
 ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าคงทีแ่ละยอดขายรถยนต์

ใช้น ้ามันในตลาดรถยนตช์ะลอตัว
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U Min Min Maung ประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย
รถยนตเ์ขตย่างกุง้ ระบุว่า ในตลาดรถยนตข์องเมียนมา รถยนต์
ไฟฟ้า (EV) ขายไดอ้ย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขายรถใชน้ า้มนัยังซบ
เซา ทั้งนีเ้นื่องจากมีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมใหก้ับบริษัท
ต่างๆ ที่ขายรถยนตไ์ฟฟ้า โดยตลาดรถยนตท์ี่ซบเซาในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2566 กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งในช่วง
ปลายปี 2566 และกลับมาชะลอตัวอีกครัง้ในช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ตาม ราคารถยนต์ที่น  าเข้ามา
ประกอบในประเทศ ที่เป็นรถยนตแ์บบพวงมาลยัซา้ยมลูค่าอยู่ที่ 
100 ลา้นจ๊าด มีราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ในขณะที่รถยนตแ์บบ
พวงมาลบัซา้ยมลูค่า 100-200 ลา้นจ๊าด ราคาเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 
ในขณะที่ราคารถยนต์ 400–500 ล้านจ๊าด ราคายังคงไม่
เปลี่ยนแปลง 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/steady-sales-of-
electric-cars-and-slowing-sales-of-petrol-cars-in-

automobile-market/ 
 

ความตอ้งการกาแฟทีป่ลูกในท้องถิ่นของเมียน
มาเพิม่ขึน้ทัง้ในตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ
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ตามการระบุของ ผู้ปลูกกาแฟ ระบุว่าทั้งอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของกาแฟทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลาดพืชผล
เพิ่มขึน้ ซึ่งในพม่ามีการปลกูกาแฟอาราบิกา้เป็นหลกั ซึ่งกาแฟ
เมียนมาไดร้ับความนิยมทั้งในตลาดทอ้งถิ่นและต่างประเทศ
ตัง้แต่ปี 2562 ตามขอ้มลูของผูป้ลกูและผูผ้ลิตกาแฟ อย่างไรก็ดี 
ในตลาดส่งออก ความตอ้งการจากเวียดนามอยู่ในเกณฑด์ี ซึ่ง
จากการวิจยั พบว่าความตอ้งการจากต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่าง
เห็นไดช้ดั ไรก่าแฟไดร้บัการสนบัสนนุระดบัรฐั ดว้ยความนิยมที่
เพิ่มขึน้ท าใหภ้าคกาแฟมีการพัฒนาค่อนขา้งมาก นอกจากนี ้
ในเมียนมามีกาแฟหลายประเภทที่ผลิตจาก Ywangan และ 
Myeik ซึ่งราคากาแฟอาราบิก้าอยู่ที่ 28,000 จ๊าดต่อกิโลกรัม 
และกาแฟอาราบิก้าได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาด
ต่างประเทศ 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmars-locally-
grown-coffee-demand-rises-in-both-local-and-foreign-

markets/ 
 

'วินฟาสต'์ เตรียมตั้งโรงงานผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า
ในอินเดีย
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วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นน าของเวียดนาม 
เตรียมด าเนินการก่อสรา้งโรงงานผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าครบวงจรใน
เมืองทุติโคริน รฐัทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย โดยจากการลงทุน
ในครัง้นี ้แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์
ระหว่างวินฟาสต์และรัฐทมิฬนาฑู ได้มีส่วนส าคัญในการ
ผลกัดันเสน้ทางการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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ของอินเดียและภูมิภาค ทัง้นี ้พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 6 ม.ค. ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งไปที่
การก่อสรา้งโรงงาน EV ในเฟสแรกกว่า 500 ลา้นเหรียญสหรฐั 
นบัเป็นความส าเร็จครัง้ส  าคญัของบริษัทที่จะขยายกิจการไปยงั
ทั่วโลกและทิศทางของธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร จะสรา้งงาน
ใหก้บัคนในทอ้งถิ่นประมาณ 3,000-3,500 ต าแหน่ง ไม่เพียงแต่
ตอบสนองความตอ้งการในอินเดีย แต่ยังรองรบัในการส่งออก
ไปยงัเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 
ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vinfast-to-break-

ground-on-integrated-electric-vehicle-facility-in-india-
post1078214.vov 

 
‘IMF’ ชีแ้นวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เวียดนาม ขยายตัวสูง
 

Vietnam News I 22 กมุภาพนัธ ์2567 
นายเปาโล เมดาส หัวหน้าฝ่ายการคลังของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ประจ าประเทศเวียดนาม ใหส้มัภาษณ์
กับหนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น ‘Dau Tu’ บอกถึงขอ้สงัเกตของทิศทาง
เศรษฐกิจในปีนีว่้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าสามารถสง่เสรมิการบริโภคและการผลิต 
ขณะที่เร่งการเบิกจ่ายจากงบประมาณการลงทุนภาครฐัไดอ้ีก
ดว้ย และแนวโน้มชองเศรษฐกิจเวียดนามจะฟ้ืนตัวไดด้ี ทั้งนี ้
ธนาคารกลางควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศและบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่สูญเสียทุน
ส ารองเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังไม่เห็น
ช่องทางในการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง นอกจากนี ้
IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 5.8% ในปี 
2567 เนื่องมาจากไดแ้รงหนุนจากการส่งออก แต่สิ่งส  าคัญที่
เวียดนามต้องเร่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว คือ ภาคอสังหาฯ ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อตลาดตราสารหนีข้ององคก์ร 

ที่มา : https://vietnamnet.vn/en/vietnam-likely-to-maintain-
high-economic-growth-in-medium-term-imf-expert-

2251714.html 
 

ภาคเอกชน ขอ ธปท.ดูอัตราดอกเบีย้  
ชีไ้ทยสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
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นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อัตราดอกเบีย้นโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระดับ 2.5% ซึ่งสูงในรอบ 10 ปี 
ว่า อยากเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
แบงกช์าติ ใหพ้ิจารณาอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวถือว่าอยู่ในอัตรา
ที่สูง และยังไม่มีกลไกก ากับดูแลว่า ควรจะอยู่ที่อัตราเท่าไหร่ 
หากเปรียบเทียบตัวเลขระหว่างเงินกู้ไทยเทียบกับประเทศ
อาเซียน ปรากฎว่า อัตราดอกเบีย้ของประเทศไทยสงูกว่ามาก 
ดงันัน้ อาจตอ้งพิจารณาระดบัที่เหมาะสม 
ที่มา : https://ch3plus.com/news/economy/ch3onlinenews 

/388225
 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>3 


